



## วิทยุสื่อสาร

# ด่วนที่สุด

### ในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๙๔๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

#### ข้อความ

๑. ต่อหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๕๒๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๕๓๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๘๔๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๘๔๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำเอกสารรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ และสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยขอให้จังหวัดจัดส่งเอกสารโครงการภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ นั้น

๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบเอกสารโครงการที่จังหวัดต่างๆ ได้จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าจังหวัดไม่ได้ดำเนินการตามแนวทาง ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดทำให้การพิจารณากลับกรองโครงการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้า เช่น

๒.๑ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น ขุดลอก/ขุดสระน้ำ อ่างเก็บน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ และโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้ระบุข้อมูลค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการลงในเอกสารรายละเอียดโครงการ

๒.๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำ เช่น ขุดลอก/ขุดสระน้ำ อ่างเก็บน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียดโครงการว่าจะมีแผนการจัดการดินที่ขุดขึ้นมาจาก แหล่งน้ำจะนำไปทำประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไร

๒.๓ จังหวัดพิมพ์รายละเอียดโครงการและปริมาณงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามตัวอย่างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จึงขอให้จังหวัด พิมพ์รายละเอียดโครงการและปริมาณงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามตัวอย่างที่กำหนด **โดยพิมพ์รายละเอียดโครงการและปริมาณงานในโปรแกรม Microsoft office Excel ๒๐๐๓ และให้พิมพ์ข้อมูลดังกล่าวแต่ละรายการให้อยู่ในช่องเดียวกันเท่านั้น**

๒.๔ กรณีโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ และสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จะต้องเป็นโครงการที่เป็นลักษณะการซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ให้กลับสู่สภาพดั้งเดิมเป็นหลัก **โดยใช้งบประมาณ ดำเนินการต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท** แต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเสนอขอรับ

/ การสนับสนุน ...

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเป็นลักษณะโครงการก่อสร้างใหม่และมีการเสนอโครงการที่ใช้งบประมาณดำเนินการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

๒.๕ ขอให้จังหวัดตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ และไม่เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อน ทั้งภารกิจ พื้นที่ และงบประมาณ เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการจะทำให้การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความล่าช้า

๒.๖ จังหวัดไม่ได้ระบุข้อความในหนังสือนำเสนอโครงการว่าโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองโครงการจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว หรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัด (กพย.จังหวัด) หรือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ในกรณีที่มีการยุบเลิก กพย.จังหวัด เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดกำกับท้องถิ่นจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดอย่างเคร่งครัด แล้วจัดส่งเอกสารโครงการภายในระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด



(นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น